



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 6 tháng Một năm 2023

NGƯỜI LIÊN LẠC: Aaron Richardson, 415.760.0242

Địa Hạt Không Khí tán thành hạ mức tiêu chuẩn sức khỏe đối với vật chất dạng hạt

Các mục tiêu mới về không khí sạch hơn là yêu cầu cấp bách để bảo vệ cư dân Vùng Vịnh khỏi tình trạng ô nhiễm không khí có hại

SAN FRANCISCO – Địa Hạt Không Khí sẽ thông báo về việc hỗ trợ các sửa đổi được đề xuất cho Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Chất Lượng Môi Trường Không Khí (National Ambient Air Quality Standard, NAAQS) đối với tình trạng ô nhiễm vật chất dạng hạt.

Đạo Luật Không Khí Sạch yêu cầu Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ thiết lập Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Chất Lượng Môi Trường Không Khí cho các chất gây ô nhiễm được coi là có hại đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường. Các tiêu chuẩn chất lượng không khí quy định lượng chất gây ô nhiễm tối đa được phép có trong không khí để được coi là lành mạnh để hít thở. Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA) đã đề xuất hạ mức tiêu chuẩn hàng năm đối với vật chất dạng hạt từ 12 xuống mức từ 9 đến 10 microgam trên một mét khối không khí.

Viên chức điều hành tạm thời Sharon Landers của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Địa Hạt Không Khí hoàn toàn ủng hộ động thái gần đây của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ nhằm củng cố Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Chất Lượng Môi Trường Không Khí cho vật chất dạng hạt. Do các tác động đến chất lượng không khí trong cộng đồng của chúng ta gia tăng cùng với biến đổi khí hậu nên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn sẽ là một công cụ vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hành động quyết liệt và sáng suốt này của EPA báo hiệu việc quay lại dựa vào thông tin khoa học mới nhất và sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của tất cả cư dân Vùng Vịnh, đặc biệt là những người sống trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ô nhiễm không khí”.

Vào năm 2019, Địa Hạt Không Khí cùng Hội Đồng Cố Vấn của mình đã tổ chức Chuỗi Hội Nghị Chuyên Đề về Vật Chất Dạng Hạt để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thảo luận giữa các nhà khoa học được công nhận trong nước và các bên liên quan nhằm đánh giá hiện trạng khoa học về vật chất dạng hạt. Một phát hiện quan trọng là mặc dù Vùng Vịnh đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm thiểu mức vật chất dạng hạt nhưng vẫn cần có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Vật chất dạng hạt là nguyên nhân lớn nhất gây ra rủi ro sức khỏe từ chất lượng không khí Vùng Vịnh. Mức phơi nhiễm vật chất dạng hạt có liên quan đến các bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp, tăng nguy cơ đau tim và đặc biệt có hại cho trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh về đường hô hấp.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

*Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)*